

Xinhua Silk Road: ไฮเออร์ เดินหน้าส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะให้ลูกค้าในปากีสถาน

ไฮเออร์ (Haier) ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยักษ์ใหญ่ของจีน จัดแคมเปญให้บริการซ่อมฟรีถึงบ้าน ณ Haier Smart Home ในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยลูกค้าที่ไป Haier Smart Home ในวันดังกล่าวต่างได้รับการซ่อมฟรีถึงบ้าน

Haier Smart Home ขนาด 230 ตารางเมตร เปิดให้บริการเมื่อเดือนเมษายน และเป็นสาขาแรกในปากีสถาน โดยมีการโชว์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะระดับไฮเอนด์ รวมถึงมีการจำลองห้องครัวอัจฉริยะและห้องนั่งเล่นอัจฉริยะ เป็นต้น

อับดุล วาฮิด ผู้จัดการ Haier Smart Home เปิดเผยว่า Haier Smart Home เปิดให้บริการเพื่อช่วยให้ลูกค้าในปากีสถานมีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์-จักรกล

ซาร์ห์ ไฟซาล อาฟริดี ผู้อำนวยการบริษัท ไฮเออร์ ปากีสถาน เปิดเผยว่า บริษัทหันมาเน้นธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะตั้งแต่ปี 2561 และจนถึงตอนนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์อัจฉริยะไปแล้วหลายรายการ รวมถึงเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะและสมาร์ททีวี บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ โดยครองส่วนแบ่ง 30% ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของปากีสถาน

โจว เจี้ยนหยิง หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ ไฮเออร์ ปากีสถาน เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าว่าจะเปิด Haier Smart Home รวม 4 สาขา และปรับปรุงศูนย์บริการ 300 สาขาภายในปี 2563 เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า คุณอาฟริดี กล่าวว่า ไฮเออร์เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสัญชาติจีนรายแรก ๆ ที่รุกเข้าสู่ตลาดปากีสถาน โดยมีการสร้างโรงงานแห่งแรกในปากีสถานในปี 2544 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไฮเออร์ทุ่มเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปากีสถาน โดยผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 10 ล้านเครื่อง พร้อมกับสร้างงานให้คนในท้องถิ่นกว่า 10,000 ตำแหน่งต่อปี และเติบโตจนกลายเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของปากีสถาน

เขากล่าวเสริมว่า เหนือกว่าความสำเร็จทางธุรกิจ ไฮเออร์ ปากีสถาน มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของปากีสถาน ยกตัวอย่างเช่น ไฮเออร์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด พร้อมกับนำเสนอรูปแบบการบริหารที่ช่วยยกระดับการบริหารอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของปากีสถานโดยรวม

สามารถดูข่าวต้นฉบับได้ที่ <https://en.imsilkroad.com/p/309715.html>